

20 กันยายน 2559

(82/59)

จักษุ แพทย์พ.ธรรมศาสตร์ฯ จับมือทันตแพทย์ มธ เปิดตัว “ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์ แจกดวงตาประดิษฐ์...ฟรี!!! ไม่จำกัดสิทธิ ไม่จำกัดจำนวน

รศ.นพ.จิตตินันต์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์” จัดโครงการบริการดวงตาประดิษฐ์หรือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2558 โดยใช้พื้นที่ของคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน โดยแจกฟรีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดวงตาเทียมเฉพาะบุคคล ซึ่งทีมจักษุแพทย์ นำโดยรศ.นพ.ศักดิ์ ชัยวงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ทีมทันตแพทย์ โดย อ.ทญ.จิตพิมล ศิริพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิกและบริการสังคม อ.อมากร พุ่มมุล และ Dr.Ahmed A.Abbas อาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้อมพยาบาลดูแลประจำศูนย์ดวงตาประดิษฐ์

ด้าน รศ.นพ.ศักดิ์ ชัยวงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ดวงตาของมนุษย์มีส่วนสำคัญนอกจากจะทำให้มนุษย์มองดูโลกนี้ อย่างสดใสแล้ว ยังเป็นเรื่องของภาพลักษณ์และความสวยงาม ความมั่นใจในการอยู่ในสังคม แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีรักษาโรคตาก้าวหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายโรคที่ยังไม่อาจรักษาได้ จึงมีความจำเป็นต้องเอาเนื้อเยื่อบางส่วนของลูกตาออกไป เช่น จากอุบัติเหตุที่ดวงตา ดวงตาฝ่อเล็กจากโรคต่างๆ แม้ว่าแพทย์จะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ด้วยตาข้างนั้น แต่เราสามารถช่วยผู้ป่วยให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความมั่นใจ ไม่เกิดปมด้อยที่ผู้ป่วยมีความพิการการทำตาประดิษฐ์หรือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลจะมีความต่างจากลูกตาปลอมหรือลูกตาสำเร็จรูปที่จะไม่เหมือนตาจริง ผู้ป่วยก็จะขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม แต่ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ โดยนำวัสดุที่ใช้ทำฟันปลอมมาทำดวงตาเทียมเฉพาะบุคคล

โดยข้อแตกต่างระหว่างตาเทียมทั่วไปหรือตาเทียมสำเร็จรูปกับตาเทียมเฉพาะบุคคลนั้น คือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลจะมีความเหมือนทั้งขนาดตาดำ สีตาดำและสีของตาขาว รวมถึงสามารถเคลื่อนไหวได้ตามเนื้อเยื่อของผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นธรรมชาติกว่าการใส่ตาเทียมสำเร็จรูป สร้างความพึงพอใจในการใส่ดวงตาประดิษฐ์หรือตาเทียมเฉพาะบุคคลมากกว่าดวงตาเทียมแบบสำเร็จรูปแบบเดิมๆ ถ้าปกติผู้ที่ไม่เคยได้ใส่ดวงตาเทียมมาก่อนนั้น จะ

มีต่อต้านหลัง ➡



ความรู้สึกไม่ค่อยกล้าสู้หน้าคนอื่นเท่าไร จนกลายเป็นจุดบกพร่อง เสียบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจ แต่เมื่อใส่ดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลแล้ว ก็มีความรู้สึกมั่นใจขึ้น กล้าที่จะสบตาผู้คน กล้าเข้าสังคม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีความสุข

ส่วน อ.ทญ.จิตพิมล ศิริพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิกและบริการสังคมให้ข้อมูลว่า ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์เฉพาะบุคคล มีขั้นตอนคือ พิมพ์ดวงตา เก็บรายละเอียดเบ้าตา ลองลูกแก้วเพื่อปรับลูกแก้วให้เหมือนดวงตาปกติ จุดตำแหน่ง เลือกลีตาดำและตาขาว และระบายสีให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงกับดวงตาจริงจนได้ ดวงตาเทียมที่มีตาดำและตาขาวเหมือนกับดวงตาปกติข้างเคียง ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่จะพอใจมากกับดวงตาเทียมนี้ ทั้งนี้กระบวนการทำดวงตาเทียมนั้น ทีมทันตแพทย์ได้ศึกษามาจากหน่วยประดิษฐ์ใบหน้าชากรรไกร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ได้ประยุกต์สร้างสรรค์เทคนิคสร้างดวงตาประดิษฐ์ของศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์ขึ้นใหม่

สำหรับผู้ที่ป่วยมีปัญหาการสูญเสียดวงตาและจำเป็นต้องใส่ตาปลอม สามารถติดต่อมาเพื่อนัดพบที่มัจฉาแพทย์ให้ทำการประเมินดวงตา และประสานทีมอาจารย์ทันตแพทย์ร่วมกันประดิษฐ์ดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลที่เหมือนกับดวงตาจริง โดยไม่จำกัดสิทธิการรักษา ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดระยะเวลา และไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น สมัครรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0 2926 9957 วันและเวลาราชการ



นฤกร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) / ผู้เขียนข่าว